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ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางอโนชา  นนทคุปต์    เลขานุการคณะ (ลาพักผ่อน) 
 

เริ่มประชุมเวลา   13.40  น. 
 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1     รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2555  
เมื่อวันที่  29 สิงหาคม 2555 

 
 

มติ  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 2     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

2.1  รับรองผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 
หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้การรับรองผลการศึกษาของ

นักศึกษา ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม ซ่ึงสรุป
ได้ดังนี้  

1. ขอความเห็นชอบการรับรองผลการศึกษาของนักศึกษา ในรายวิชาของหลักสูตรต่างๆ ซ่ึงคณะมี
รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 จํานวน 111 รายวิชา  โดยมีรายวิชาที่ได้เสนอผลการศึกษา
ของนักศึกษาเพื่อขอให้ท่ีประชุมให้การรับรองในครั้งนี้ ครบทั้งจํานวน 111 รายวิชา   
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2.  ขอความเห็นชอบการขอแก้ไขสัญลักษณ์ I  เป็นระดับคะแนน  จํานวน 12 รายวิชา  
3.  ขอความเห็นชอบการขอขยายการให้สัญลักษณ์ I  จํานวน 2 รายวิชา 
 

มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ และให้ข้อสังเกต  ดังนี้ 
1. เห็นชอบ ให้การรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาตามท่ีเสนอ 
2. มีข้อสังเกตว่า มีการให้สัญลักษณ ์I ท้ังวิชา จํานวน 2 รายวิชา ซ่ึงอาจารย์เจ้าของวิชา ได้เสนอเหตุผล

ประกอบการพิจารณาวา่อยู่ระหว่างการให้นักศึกษาเตรียมจัดนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 15-20 
ตุลาคม 2555 และจะส่งเกรดได้ภายหลังจากนักศึกษาได้จัดนิทรรศการเสร็จสิ้นแลว้ ไม่เกินวันที่ 
20 ตุลาคม 2555  ซ่ึงที่ประชุมเห็นว่าเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ี
ไม่ให้มีการให้สัญลักษณ์ I ท้ังวิชา จึงให้แจ้งอาจารย์เจ้าของวิชาได้มีการทบทวนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อให้สามารถวัดผลได้ทันกับเวลาในการส่งเกรด ตามที่ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะเคยมีมติไว้ด้วย  

 

2.2  เสนอปรับโครงสร้างสายวิชา 
ประธานแจ้งว่า ตามท่ีคณะได้ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา จาก 4 ภาควิชา เป็น 1 สายวิชา 

(สายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์) มาระยะหนึ่งแล้ว นั้น เนื่องจากพบว่าการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของ
คณะ  มีความแตกต่างกันตามลักษณะของแต่ละสาขาวิชา  ดังนั้น เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษา จึง
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับโครงสร้างสายวิชาใหม่ โดยอาจแยกสาขาวิชาท่ีมีลักษณะแตกต่างกัน ออกเป็น 2 
สายวิชาหลัก ๆ ได้แก่ สายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสายวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะในการปรับ
โครงสร้างสายวิชาใหม่นี้  กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงได้หาข้อมูลเพิ่มเติมไปยังคณะต่างๆ ท่ีมีโครงสร้างการ
บริหารจัดการศึกษาแบบไม่มีภาควิชาเช่นเดียวกับคณะ แต่เนื่องจากเป็นข้อมูลจากระดับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน จึงยัง
ไม่เป็นข้อมูลเชิงลึกท่ีเพียงพอสําหรับนํามาประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ได้ 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  เห็นว่า เพื่อให้มีข้อมูลท่ีเพียงพอสําหรับการพิจารณา ซ่ึงควรเป็นไปด้วยความ
รอบคอบในการปรับโครงสร้างสายวิชาครั้งนี้  จึงมีมติเห็นชอบให้รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  รับไปศึกษาข้อมูล
จากคณะอื่น และจัดทํารายละเอียดเสนอต่อที่ประชุม เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมรอบเดือนพฤศจิกายน 
2555  เพื่อให้คณะได้ข้อสรุปในช่วงประมาณเดือนธันวาคม 2555 หรือ มกราคม 2556 ต่อไป 
 

2.3 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์คณะ  ปีงบประมาณ 2556 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งว่า เนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อการรับตําแหน่งระหว่างผู้บริหารคณะ

วาระเดิมกับวาระปัจจุบัน ดังนั้น ในระหว่างนี้ งานตามแผนยุทธศาสตร์คณะ ปีงบประมาณ 2556 จะยังคงใช้ตามกรอบ
แผนยุทธศาสตร์คณะ ประจําปีงบประมาณ 2555-2558 ของผู้บริหารคณะวาระเดิมไปพลางก่อน อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากเห็นวา่กรอบแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ควรได้รับการทบทวนในหลายประเด็น รวมทั้งควรปรับให้สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของคณะตามนโยบายของคณบดีในวาระใหม่ด้วย  ดังนั้น ทางคณะจึงจะทบทวนและดําเนินการปรับแผน
ยุทธศาสตร์คณะ ในช่วงปิดภาคการศึกษาปลายที่จะถึงนี้  โดยในระหว่างนี้หากท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะใดเกี่ยวกับการ
ดําเนินการทบทวนแผนดังกล่าว ขอให้แจ้งฝ่ายวางแผนและพัฒนาทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
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2.4 (ร่าง) แผนการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แสดงข้อมูลสรุปเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 

2552-2555  เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมในการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2556 ต่อไป  
ซ่ึงจากข้อมูลดังกล่าวพบว่าการใช้จ่ายงบประมาณในหมวดใหญ่นั้นค่อนข้างนิ่ง  จึงอาจใช้เป็นแนวทางการจัดสรร
งบประมาณในปีนี้ต่อไปได้ โดยพิจารณาในส่วนของโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์คณะเพิ่มเติม ท้ังนี้ จะให้มี
การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้ท่ีประชุมและหลักสูตรทราบทุกเดือน เพื่อหลักสูตรสามารถตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณว่าเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหลักสูตรหรือไม่ด้วย 

ประธานให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณในบางปี ซ่ึงบางโครงการ/กิจกรรม มีร้อยละของ
การใช้จ่ายเงินค่อนข้างต่ํา จึงควรมีข้อมูลด้วยว่าโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ มีการตั้งแผนการใช้จ่ายเงินไว้สูงเกินไป หรือ
การดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้  

และสําหรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 ในระดับหลักสูตร นั้น ประธานเสนอขอให้มี
การจัดทําแผนงบประมาณ โดยแสดงแผนโครงการ/กิจกรรม การใช้จ่ายงบประมาณทั้งปี เพื่อให้เห็นเป้าหมายราย
เดือนที่ชัดเจน รวมทั้งระบุงบประมาณ และผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถกํากับติดตามความก้าวหน้าของผลการ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนได้ด้วย โดยขอให้หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา รับไปประสานงานกับหลักสูตรต่างๆ เพื่อดําเนินการในเรื่องดังกล่าว แล้วรวบรวมข้อมูลสรุปเสนอต่อคณะ
ภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2555  นอกจากนี้ ขอให้แจ้งทุกหลักสูตรให้จัดทําเอกสารเชิงหลักการสําหรับการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนในไตรมาสแรก (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) เสนอต่อคณะภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2555 นี้  
ส่วนโครงการ/กิจกรรมในไตรมาสอื่น ให้ทยอยจัดส่งเอกสารเชิงหลักการเสนอต่อคณะเป็นรายไตรมาสไป  ส่วน
ปีงบประมาณต่อไปจะให้มีการวางแผนการดําเนินงานเป็นรายปีไว้ล่วงหน้า  
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ 
 

2.5 พนักงานมหาวิทยาลยัขอโอนย้ายสาขาวชิาที่ศึกษา 
หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งว่า นางสาวสมหญิง พงศ์พิมล พนักงานมหาวิทยาลัยเงิน

งบประมาณแผ่นดิน ปฏิบัติงานที่หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Industrial and Manufacturing Engineering ณ Asian Institute of Technology 
(AIT) ด้วยทุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น (กองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น) มีกําหนด 4 ปี นับต้ังแต่
วันที่ 14 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 แจ้งว่า ในระหว่างที่ศึกษานั้น ได้เสนอดําเนินการวิจัยในหัวข้อ 
“Sustainable Solution for Flexible Packaging with Focus on the End of Life in Thailand”  แต่เมื่อถึง
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย พบว่า หัวข้อและกระบวนการทําการวิจัยไม่สอดคล้องกับสาขาวิชาท่ีศึกษามาก่อนหน้านี้  
จึงขออนุญาตโอนย้ายสาขาวิชาจาก Industrial and Manufacturing Engineering ไปยัง สาขา Management ใน
สถาบันเดียวกัน ซ่ึงหัวข้องานวิจัยท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการมีความสอดคล้องกับสาขาวิชาใหม่จะที่โอนย้ายไป และจะ
เป็นประโยชน์ต่อการทําวิจัยต่อไปภายหลังจากการสําเร็จการศึกษาด้วย โดยท้ังนี้  การโอนย้ายไปศึกษาในสาขาวิชา
ใหม่ สามารถโอนย้ายรายวิชาที่ศึกษามาแล้วจากสาขาวิชาเดิมได้ จํานวน 3 รายวิชา รวม 9 หน่วยกิต ได้แก่ รายวิชา  
Industrial Packaging Design and Technology, Environment Quality Management และ Eco-Design and 
Manufacturing System  และต้องเรียนวิชาบังคับและวิชาเลือกจากหลักสูตรปริญญาเอกของสาขาวิชาใหม่ท่ีจะเข้า
ศึกษา เพิ่มเติม จํานวน 9 หน่วยกิต โดยคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ซ่ึงทางหลักสูตรต้นสังกัดได้ให้
ความเห็นชอบในการโอนย้ายสาขาวิชาในเบื้องต้นแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
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1. ขอให้ทางคณะแจ้งไปยังหลักสูตรต้นสังกัด ให้นําเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมด้วย
ว่า การโอนย้ายสาขาวิชาเรียนของพนักงานมหาวิทยาลัยรายนี้ จะส่งผลกระทบหรือสอดคล้องกับ
ทิศทางความต้องการอัตรากําลังในสาขาวิชาของหลักสูตรต้นสังกัดอย่างไร   และเห็นชอบให้
คณบดีเปน็ผู้พิจารณาตัดสินใจแทนที่ประชุม ในเรื่องการขอโอนย้ายสาขาวิชาที่ศึกษานี้ ก่อนเสนอ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

2. ให้คณะกําหนดมาตรการที่ชัดเจนไว้สําหรับแจ้งให้ผู้ท่ีลาไปศึกษาทราบ กรณีหากผู้ลาฯ ประสงค์
จะขอโอนย้ายสาขาวิชาที่ไปศึกษาจากท่ีได้รับอนุมัติไว้เดิม เพื่อไปศึกษายังสาขาวิชาใหม่ ให้ต้อง
ได้รับอนุญาตจากคณะต้นสังกัดก่อนจึงจะโอนย้ายได้  มิฉะนั้น คณะอาจดําเนินมาตรการ  เช่น กรณี
ผู้ลาฯ เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา ให้แจ้งหน่วยงานที่ให้ทุนฯ เพื่อระงับการให้ทุนฯ เป็นต้น 

 

2.6 ขอความร่วมมือหน่วยงานที่ประสงค์จะทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานักบริหารและพัฒนา

วิชาการ) แจ้งว่า ทางมหาวิทยาลัยฯ จะจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 
2554 ในเดือนธันวาคม 2555 นี้ จึงขอความร่วมมือจากคณะที่ประสงค์จะทูลเกล้าฯ ถวายส่ิงของ ให้แจ้งความประสงค์ 
พร้อมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งของ และรายนามผู้ท่ีจะทูลเกล้าฯ ถวาย ภายในวันศุกร์ท่ี 26 ตุลาคม 2555 เพื่อ
แจ้งสํานักราชเลขาธิการต่อไป จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว ไม่ประสงค์จะทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของในปีนี้  
 

ระเบียบวาระที่ 3     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 
 

3.1  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนของฝ่ายต่าง ๆ 
  - ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่ 4     เรื่องอื่น ๆ 
 

4.1   รับรองการเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษา 
หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  แจ้งว่า ด้วยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร

สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร แผน ก แบบ ก 2  จํานวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวพัชริยา 
ชินฮาต  รหัสประจําตัวนักศึกษา 535200002-5 ได้ย่ืนคําร้องขอสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา 2555 ซ่ึงกลุ่มงานจัดการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ, หนี้สินกับทางคณะและมหาวิทยาลัย และ
ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-สกุล รหัสประจําตัวนักศึกษา สาขาวิชา และค่าคะแนนสะสม กับทางสํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ เรียบร้อยแล้ว นักศึกษามีคุณสมบัติท่ีจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้ จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษารายดังกล่าว 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555  ราย นางสาวพัชริยา ชินฮาต  ได้
ตามที่เสนอ   

      และนอกจากนี้ ท่ีประชุมได้ให้ความเห็นชอบวิธีปฏิบัติในการเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษาในครั้งต่อไป  
โดยใช้วิธีเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ นอกวาระการประชุม ท้ังนี้ ให้ใช้วิธีรวบรวมและเวียน
ขอความเห็นชอบเป็นรอบ ๆ ไป ยกเว้นกรณีเร่งด่วนที่ต้องส่งภายในกําหนด 
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 4.2  พนักงานมหาวิทยาลัยขอขยายเวลาศึกษาต่อในประเทศ 
หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งว่า มีพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อใน

ประเทศ ขออนุญาตขยายเวลาศึกษาต่อ จํานวน 2 ราย ดังนี้ 
1. นายพีร์นิธิ  อักษร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ปฏิบัติงานที่หลักสูตร สถ.บ. 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Construction, Engineering 
and Infrastructure Management  ณ  Asian Institute of Technology (AIT) ด้วยทุนศึกษาต่อระดับปริญญา
เอก ณ ต่างประเทศสําหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2550 และทุน Asian Institute of Technology 
(AIT) และทุนส่วนตัว มีกําหนด 5 ปี 2 เดือน 18 วัน นับต้ังแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2550 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555  
แจ้งว่า ยังไม่สําเร็จการศึกษา และประสงค์จะขออนุญาตขยายเวลาศึกษาออกไปอีก 6 เดือน นับต้ังแต่วันที่ 1 
พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556  (รวมเวลาศึกษาท้ังสิ้น 5 ปี 8 เดือน 18 วัน) ด้วยทุนส่วนตัว โดยได้ส่ง
บทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาท่ีต้องดําเนินการแล้ว  แต่ทางสํานักพิมพ์
แนะนําให้สํารวจข้อมูล วิเคราะห์ และเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วน ซ่ึงต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการดําเนินการดังกล่าว และ
ในระหว่างนี้ต้องขอคําแนะนําท้ังด้านความรู้และการปฏิบัติงานจากอาจารย์ท่ีปรึกษาตลอดช่วงระยะเวลาของการทําวิจัย   
และการทําวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับโครงการตามพระราชดําริ ซ่ึงข้อมูลต่างๆ อยู่กระจายในทุกภาค และจําเป็นต้องติดต่อ
กับหน่วยงานในหลายพื้นที่ ทําให้ไม่สะดวกที่จะกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่คณะได้ในขณะนี้  ท้ังนี้ หากครบ
กําหนดที่ขอขยายเวลาศึกษาในครั้งนี้แล้ว แต่ยังไม่สําเร็จการศึกษา ผู้ลาฯ จะกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการที่
คณะต่อไป ซ่ึงทางหลักสูตรต้นสังกัดได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าขณะนี้ทางหลักสูตรยังขาดผู้สอนรายวิชา Structure จึงมี
ความจําเป็นต้องให้ผู้ลาฯ กลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการเพื่อสอนรายวิชาดังกล่าว  

2. นายวิรุฬห์  สังข์สุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ปฏิบัติงานที่หลักสูตร สถ.บ. 
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
ด้วยทุนส่วนตัว มีกําหนด 3 ปี 1 เดือน 18 วัน นับต้ังแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 แจ้งว่า 
ยังไม่สําเร็จการศึกษา และประสงค์จะขออนุญาตขยายเวลาศึกษาออกไปอีก 4 เดือน 15 วัน นับต้ังแต่วันที่ 16 
สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555  (รวมเวลาศึกษาท้ังสิ้น 3 ปี 6 เดือน 2 วัน) ด้วยทุนส่วนตัว โดยแจ้งว่าได้
จัดทําวิทยานิพนธ์ หัวข้อ “การศึกษาเพื่อกําหนดรูปแบบมาตรฐานของพาหนะรับจ้างในซอยที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก 
กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของผู้สูงอายุตอนต้น” ซ่ึงขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทําวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย 498 คน  การสํารวจซอยท้ัง 50 เขต ท่ัวกรุงเทพมหานคร  และสรุปผล  โดยทางหลักสูตรต้นสังกัดได้
พิจารณาแล้ว เห็นชอบในเบื้องต้นให้ผู้ลาฯ ขยายเวลาศึกษาได้ตามที่ขอ และให้กลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการที่
คณะภายหลังจากการขอขยายเวลาศึกษาในครั้งนี้แล้ว 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเกี่ยวกับการขอขยายเวลาศึกษาในประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ท้ังสองราย ดังนี้ 

1. ราย นายพีร์นิธิ อักษร 
ขอให้ทางคณะทําหนังสือถึงอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของบุคลากรรายนี้ เพื่อขอข้อมูล

ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ประกอบด้วย  
1)   ความเป็นไปได้ ในการเปลี่ยนแปลงแหล่งการส่งบทความเพื่อนําลงตีพิมพ์ฯ แห่งใหม่ เพื่อที่

นักศึกษาไม่ต้องเสียเวลาทําวิจัยเพิ่มเติมตามท่ีสํานักพิมพ์เดิมเรียกร้องให้ต้องดําเนินการ 
2)    ในขั้นตอนการแก้ไขบทความเพื่อลงตีพิมพ์  นักศึกษาจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาอีกเท่าใด  
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2. ราย นายวิรุฬห์ สังข์สุวรรณ 
ท่ีประชุมมีข้อสังเกตว่า การขอขยายเวลาศึกษาของบุคลากรรายนี้ มีข้อมูลท่ีขัดแย้งกับรายงาน

ความก้าวหน้าผลการศึกษาเมื่อครั้งที่ได้ขออนุญาตขยายเวลาศึกษาไปก่อนหน้านี้  (ระหว่างวันที่16 เมษายน ถึงวันที่ 
15 สิงหาคม 2555) ซ่ึงแจ้งว่างานวิจัยอยู่ในขั้นตอนการสรุปผล วิเคราะห์ และประเมินผล โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและ
ทําการสอบขั้นสุดท้ายในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 และจากนั้นจะรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ  

ดังนั้น ท่ีประชุมจงึมีมติให้ทางคณะ ทําหนังสือถึงอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของบุคลากรรายนี้ 
เพื่อขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ประกอบด้วย  

1) คํายืนยันว่าข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าผลการศึกษาของนักศึกษา สําหรับการขอขยาย
เวลาศึกษาครั้งใหม่นี้ เป็นจริงตามที่นักศึกษารายงาน 

2) นับจากวันถัดจากวันสิ้นสุดการขอขยายเวลาศึกษาครั้งลา่สุด คือ วันที่ 16 สิงหาคม 2555 
จนถงึปัจจุบัน นกัศึกษามีความก้าวหน้าของผลการศึกษาอยู่ในขั้นตอนใด 

3) ในขั้นตอนการศึกษา นับจากปัจจุบันจนสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาอีก
เท่าใด  

3. เห็นชอบให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจแทนที่ประชุม ในเรื่องการขอขยายเวลาศึกษาของ
บุคลากรทั้งสองราย ภายหลังจากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ก่อน
เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

4.3 การจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ประธานแจ้งว่า ตามแนวทางการจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2552 นั้น  ใน มคอ.2 ได้กําหนดกรอบหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่จะต้องดําเนินการไว้ในหมวดที่ 
7 การประกันคุณภาพหลักสูตร และหมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร ซ่ึงกําหนด
รายละเอียดขององค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตรไว้ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
ดังนั้น จึงขอให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับไปชี้แจงทําความเข้าใจกับ
หลักสูตรเพื่อดําเนินการให้เกิดกิจกรรมตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตรที่กําหนดด้วย 
โดยขอให้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในภาพรวมที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ท้ังหมด และการเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องว่าใครต้องทํา
อะไร อย่างไร และเมื่อไร ด้วย 

นอกจากนี้ ประธานได้เสนอขอความเห็นต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบเกี่ยวกับการจัดการหลักสูตร
โครงการพิเศษ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโครงการพิเศษจะได้รับค่าตอบแทนการทําหน้าท่ีกรรมการบริหาร
หลักสูตร ซ่ึงที่ผ่านมาคณะได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปกติ ควบคู่ไปกับการเปิดหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยมี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปกติและหลักสูตรโครงการพิเศษเป็นชุดเดียวกัน ซ่ึงได้รับค่าตอบแทนการทําหน้าท่ี
กรรมการบริหารหลักสูตร เฉพาะจากระเบียบเกี่ยวกับการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ แต่เนื่องจากในระยะเวลา
อันใกล้นี้ ทางคณะจะไม่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ  ในขณะที่ ทุกหลักสูตรต้องมี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อทําหน้าท่ีดําเนินการจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ซ่ึงมีภาระหน้าท่ีรับผิดชอบมาก ดังนั้น หากคณะไม่มีการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรโครงการพิเศษแล้ว สมควรจะให้มีค่าตอบแทนการทําหน้าท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปกติหรือไม่ 
อย่างไร และเท่าใด เพื่อจะได้รวบรวมเป็นข้อสรุปเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้กรรมการประจําคณะนําเรื่องนี้กลับไปพิจารณา  และแจ้งให้หลักสูตร
ต่างๆ ทราบ และเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาต่อคณะต่อไป 

 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7/2555  เม่ือวันที่ 10 ตุลาคม 2555  ฉบับผ่านการรับรองแล้ว 
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4.4  โครงการกีฬารักบี้สถาปัตย์สานสัมพันธ์ประเพณ ี
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ในปีนี้ทางสโมสรนักศึกษาคณะ จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา

รักบี้ประเพณีระหว่างนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึง
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมงานและประสานงานในเรื่องต่าง ๆ  

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

4.5  ขอแก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 5/2555 
นางสาวรุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช ในฐานะประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ แจ้งว่า ตามท่ีฝ่ายเลขานุการท่ีประชุมได้เผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 
5/2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ซ่ึงผ่านการรับรองจากที่ประชุม ไปให้บุคลากรคณะได้รับทราบแล้ว นั้น  
เนื่องจากพบว่า ในการประชุมครั้งดังกล่าว วาระที่ 3.8 เรื่อง บุคคลภายนอกสมัครขอบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ มีความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้เกี่ยวข้องก่อนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุม 
โดยมีการอ้างอิงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ว่าได้ให้ความ
เห็นชอบการเสนอชื่อผู้สมัครซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกท่ีอยู่ระหว่างศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ได้รับการพิจารณา
บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ แล้ว   ซ่ึงโดยข้อเท็จจริงเป็นเพียงการรับทราบการยื่นใบสมัครของ
ผู้สมัครรายนี้ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการขอแก้ไขรายงาน
การประชุม ครั้งที่ 5/2555 โดยตัดวาระการประชุมท่ี 3.8 ออกทั้งวาระ ด้วย 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ โดยให้ฝ่ายเลขานุการท่ีประชุมแจ้งเหตุผลในการ
แก้ไขรายงานการประชุมซ่ึงได้เวียนเผยแพร่ไปแล้วในครั้งนี้ ให้บุคลากรได้รับทราบท่ัวกันด้วย 

 

4.6  ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์สุสานกษัตริย์สิปาน (ประเทศเปรู) 
ประธานแจ้งว่า หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดให้มีนิทรรศการภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์

สุสานกษัตริย์สิปาน (ประเทศเปรู) ณ หอศิลปวัฒนธรรม และจะมีพิธีเปิด ในวันนี้ (10 ตุลาคม 2555) เวลา 17.00 น.  จึง
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญทุกท่านที่สนใจไปร่วมงานครั้งนี้ด้วย 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา   16.10 น.  

 
          (นางกาญจนา  จันทรสมบัติ) 

                 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
  ผู้จดบันทึกการประชุม  


